



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง มาตรการในการเตรียมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ในสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19)
เริ่มมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น (ในประเทศ) (ฉบับที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เห็นสมควรกำหนดมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในการเตรียมพร้อมให้บริการนักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการที่จะเข้ามาติดต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย

(๑) มหาวิทยาลัย ขอคำแนะนำเรื่องการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับคณะและส่วนงาน และได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากกองควบคุมโรค สำนักอนามัย และหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ เพื่อทำความสะอาดมหาวิทยาลัยตามมาตรการและคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ โรงอาหาร สำนักหอสมุดกลาง สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุม รวมถึงในบริเวณห้องเรียน ห้องทดลองและอาคารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

(๒) มหาวิทยาลัย เพิ่มมาตรการป้องกันโดยจัดทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่ส่วนกลางและคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อพร้อมให้บริการนักศึกษาในวันสอบปลายภาคที่จะเปิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งในพื้นที่ส่วนตน และพื้นที่ส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ รวมถึงให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนตนและพื้นที่ส่วนรวมทุกวัน และให้มีการจัด Big Cleaning Day ในพื้นที่ส่วนกลางและคณะ/วิทยาลัย/สำนัก อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง อย่างเคร่งครัด

(๓) มหาวิทยาลัย กำหนดมาตรการให้ นักศึกษา บุคลากรและผู้มารับบริการในมหาวิทยาลัย ต้องมีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์หรือมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคัดกรองอย่างอื่นตรงบริเวณทางเข้าออกมหาวิทยาลัย และทางเข้าออกอาคารต่าง ๆ จึงจะอนุญาตให้ขึ้นอาคารได้ ซึ่งได้ปฏิบัติแล้วทุกวัน

(๔) มหาวิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศทุกคน ต้องกรอกข้อมูลในแบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพตามแบบที่มหาวิทยาลัย กำหนดแบบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ หากนักศึกษาและบุคลากรคนใดให้ข้อมูลเท็จ หรือมีเจตนาในการปกปิด ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการมีปัจจัยเสี่ยง จะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับที่ มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้น

(๕) มหาวิทยาลัย ได้ให้ความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เข้ามา ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเรียบร้อยแล้ว

(๖) ในกรณีถ้ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคคลที่เดินทางกลับมาจาก ต่างประเทศ หรือประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบ และหยุดปฏิบัติงาน เพื่อกักตัวในการเฝ้าระวังโดยไม่เกินเป็นวันลา และให้มีการติดตามผลตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างต่อเนื่อง

ด้านวิชาการ การสอบปลายภาค และการจัดการเรียนการสอน

(๑) การสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์ หรือมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคัดกรองอย่างอื่น ตรงบริเวณทางเข้าออกมหาวิทยาลัย หรือทางเข้าออกอาคาร ต่าง ๆ ก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้ และอนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรผู้คุมสอบสามารถสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการสอบได้

(๒) ให้คณะและภาควิชาที่ยังอยู่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียน การสอนแบบออนไลน์ได้ โดยให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียน เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ และการสื่อสารระหว่างผู้สอนหรือผู้เรียน โดยลดการเข้าเรียนในชั้นเรียนให้น้อยที่สุด หรือ หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษาทุกคน ก่อนเข้าเรียนทุกรายวิชา

(๓) ในรายวิชาสหกิจศึกษา หากปรากฏว่า มีเหตุจำเป็นที่อาจต้องเรียกนักศึกษาให้กลับจากการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ด้วยเหตุผลความจำเป็นทางด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้คณะและสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย -เยอรมัน ประสานกับสถานประกอบการเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกนักศึกษากลับจาก การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อไป

(๔) ในรายวิชาโครงการพิเศษ ปริญญาโทพิเศษ ศิลปนิพนธ์ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมถึง การทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด

(๕) การสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ อนุญาตให้ดำเนินการด้วย Video call ผ่านระบบออนไลน์, Video Clip submission หรือ Video Call ทางโทรศัพท์ได้

(๖) การประชุมทางวิชาการต่าง ๆ (Conference) ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ และส่วนงานอื่น ๆ ให้จัดผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

(๗) การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ TCAS63 ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีกำหนด ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ทบอ.๖๓/ว๐๑๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

(๑) ให้คณะ ภาควิชา และส่วนงานอื่น ๆ พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การอบรม สัมมนา ดุงาน การแข่งขันกีฬา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

(๒) กรณีมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดตลอดการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม โดยในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมโครงการมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว และหากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน โดยหากมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินหายใจ ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยด่วน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน)

อธิการบดี

แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ
แบบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง มาตรการในการเตรียมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ในสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19)
เริ่มมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น (ในประเทศ) (ฉบับที่ ๒)

แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ (นักศึกษา)



สำหรับนักศึกษา

<https://forms.gle/MUrQVKCTAnyciQh46>

แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ (บุคลากร)



สำหรับบุคลากร

<https://forms.gle/WWTdsQpKSgGPVJCA>